

12 Tháng Mười Hai 2024

## **Các Thành Viên Hội Đồng Mãn Nhiệm Được Vinh Danh Trước Khi Chuyển Giao Vai Trò Cho Các Lãnh Đạo Mới**

Cuộc Họp Thường Kỳ cuối cùng của DeKalb County Board of Education năm 2024 đã kết thúc vào ngày 9 tháng 12 cùng những lời tri ân chân thành khi ba thành viên tận tâm của Hội Đồng chuẩn bị rời nhiệm kỳ. Với sự tham gia của các đồng nghiệp, nhân viên và thành viên cộng đồng, DeKalb County School District (DCSD) đã vinh danh Bà Anna Hill, Tiến Sĩ Joyce Morley và Bà Vickie B. Turner tại cuộc họp Hội Đồng và sau đó tại một buổi tiệc chiêu đãi để vinh danh họ.

Sự công nhận này vừa là một lễ kỷ niệm vừa là một cột mốc quan trọng. Sự kiện này đánh dấu một chương khép lại với nhiều ảnh hưởng từ ba cá nhân, những người đã hoàn thành vai trò của mình với niềm tin, sự sáng tạo và tình thương. Mỗi thành viên Hội Đồng đều để lại những thành tích tạo ra nhiều cơ hội mới, từ giám sát tài chính mang tính chiến lược đến các chính sách tập trung vào thành công và hạnh phúc của học sinh.

Tổng Giám Đốc Tiến Sĩ Devon Q. Horton đã ca ngợi quá trình phục vụ và cống hiến của họ trong nhiều năm qua.

Tổng Giám Đốc DCSD Tiến Sĩ Devon Q. Horton cho biết: "Họ đã liên tục thể hiện mức độ cam kết cao nhất để giúp Học Khu của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn cả". "Tôi vô cùng tự hào khi được Hội Đồng lựa chọn để lãnh đạo Học Khu và thậm chí còn tự hào hơn khi được làm việc cùng những cá nhân phi thường ấy".

Bà Anna Hill, người đã làm việc với tư cách là đại diện của Khu 1 kể từ năm 2021, đã mang đến một góc nhìn sâu sát và tập trung vào tài chính cho công việc của mình. Là một kế toán viên công chứng được cấp phép tại Georgia, bà đã mang đến nhiều năm hiểu biết về tài chính và mối liên hệ sâu sắc với cộng đồng, nổi bật là việc con trai bà mới tốt nghiệp trường Chamblee High School. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, bà Hill cảm thấy tự hào khi thúc đẩy sự đoàn kết và làm việc tận tâm để củng cố công tác quản lý tài chính của Học Khu.

"Từ góc độ của một phụ huynh, tôi đã nhìn nhận về cách đóng góp và giúp đỡ với tư cách là một kế toán viên công chứng", bà nói. "Chúng ta đã phát triển như một Học Khu và cũng như một cộng đồng. Làm việc trên toàn học khu- tất cả bảy học khu- và nghĩ về lợi ích chung là một sự thay đổi tuyệt vời, và tôi rất tự hào về công việc đó".

Nhiệm kỳ của Tiến Sĩ Joyce Morley với tư cách là đại diện của Hội Đồng Khu 7 nêu bật tầm quan trọng của cam kết lâu dài và chuyên môn giáo dục. Là thành viên làm việc lâu nhất của Hội Đồng hiện tại, Tiến Sĩ Morley đã gia nhập từ năm 2013 và rất quen thuộc với quá trình tiến triển của DCSD. Với kinh nghiệm vừa là nhà giáo dục trường công vừa là giáo sư sau trung học, bà đã đào

sâu thêm góc nhìn và sự hiểu biết của mình. Đối với bà, bản chất thực sự của Học Khu nằm ở chính các em học sinh. Đối với bà, đó là thước đo thành công cuối cùng.

"Tôi là một nhà giáo dục được hơn 40 năm và đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Phần thưởng lớn nhất đối với tôi là các em học sinh", Tiến Sĩ Morley cho biết. "Khi tôi đến thăm các trường học hoặc nghe hiệu trưởng phát biểu, tôi rất hào hứng vì đó chính là điều quan trọng nhất—những gì đang diễn ra tại các trường học, bởi đó là nơi các em học sinh đang học tập".

Là đại diện Khu 5 và cựu Chủ tịch Hội Đồng, Bà Vickie B. Turner là một nhà giáo dục có kinh nghiệm trong hơn hai thập kỷ. Xuyên suốt 10 năm làm việc trong Hội Đồng, bà đã luôn là một tiếng nói đáng tin cậy. Được các đồng nghiệp bầu làm phó chủ tịch và chủ tịch, Bà Turner lãnh đạo theo đức tin và định hướng đạo đức vững mạnh của bà. Bà coi giáo dục công là một mục đích quan trọng hơn nhiều so với bản thân mình, cống hiến hết mình để cải thiện cuộc sống của học sinh, gia đình và nhân viên trên khắp Quận DeKalb.

"Không có mục đích nào lớn hơn giáo dục công. Có điều gì đó thôi thúc tôi tham gia vào việc tìm giải pháp vì tất cả chúng ta đều có thể nêu rõ vấn đề và những thách thức mà cộng đồng của chúng ta đang phải đối mặt", Bà Turner cho biết.

"Nhưng trở thành một người đưa ra giải pháp lại là một chuyện khác, và điều đó rất quan trọng đối với tôi. Thật vinh dự và là một đặc quyền khi được làm việc với một nhóm người đa dạng và đặt chúng tôi xoay quanh một mục tiêu chung, đó là một DeKalb County School District thật khác biệt. Khi chúng tôi hợp lực, chúng tôi đã làm được những điều vĩ đại và to lớn, đó là một vinh dự và là đặc quyền".

Ba nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm này để lại di sản là việc tìm cách đoàn kết các cộng đồng đa dạng, ủng hộ trách nhiệm tài chính và không bao giờ bỏ quên những người quan trọng nhất: học sinh của Quận DeKalb.

Chắc chắn rằng ba thành viên mới của Hội Đồng sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ cho công việc quan trọng là xây dựng môi trường giáo dục phát triển mạnh trên toàn Học Khu. Hành trình của họ bắt đầu trên nền tảng những thành tích ấn tượng của những người đi trước.